

อย. เสริมเกราะความปลอดภัยผู้บริโภค คุ่มเข้มผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า

อย. เดินหน้าสร้างมาตรการเข้มข้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า ให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภค พร้อมยืนยันบทบาทสำคัญในการปกป้องผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2568 **เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา** นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภาควิชาเครื่องสำอางและสื่อนิวคลีอิก เปิดพื้นที่ด่านอาหารและยาเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพและปกป้องผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยด่านอาหารและยาถือเป็นปราการด่านแรกในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่านอาหารและยาเชียงของมีการนำเข้าสินค้ากว่า 100,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.9 แสนล้านบาทต่อปี โดยผลิตภัณฑ์อาหารประเภทผักและผลไม้มีการนำเข้าสูงถึง 26,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า 940 ล้านบาท ถือเป็นด่านที่มีการนำเข้าพืชผักผลไม้สูงสุด มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยผักและผลไม้นำเข้าอย่างเข้มงวด ด้วยแนวคิด Hold Test Release มีการสุ่มตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานจึงอนุญาตให้จำหน่ายได้ แต่หากผลวิเคราะห์ไม่ผ่านจะไม่อนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในท้องตลาดและดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเฝ้าระวังสินค้าที่นำเข้าครั้งต่อไปอย่างเคร่งครัด ปัจจุบัน อย. ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบมอบอำนาจ ระบบจองคิวและติดตามสถานะออนไลน์ FDA Importer e-Service (Queuing & Tracking) แบบเรียลไทม์ รูปแบบการบริการสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวออกของ ณ ด่านที่มีการนำเข้าทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้งานที่กระชับ อย. ไม่เพียงเดินหน้านโยบายการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนำเข้า แต่ยังให้ความสำคัญด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่าระบบการดำเนินงานของ อย. ที่นำ อย. ส่องค์กรดิจิทัล เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งเน้นลดขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบการกำกับดูแลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าผ่านการตรวจสอบมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค

วันที่เผยแพร่ข่าว 21 มกราคม 2568 ข่าวแจก 87 / ปีงบประมาณ 2568